



Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Quý Ninh (Quỳnh Phụ).

Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", năm 2022, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

"Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thực vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh" là phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Phong trào đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của các dự án khi được triển khai, tự nguyện bàn giao sớm mặt bằng, góp phần sử dụng đất và tài sản trên đất để tạo thuận lợi triển khai thi công các dự án. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, quyết đoán, có sức lan tỏa ở nhiều địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Cùng với triển khai thực hiện sâu rộng phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Thông báo kết luận số 220 về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã. Đến nay, Quỳnh Phụ có 19 dự án/tuyến đường đòi lại đất cho Nhà nước không đòi lại. Tổng giá trị hiến đất trên 452,4 tỷ đồng, góp phần quan trọng để Quỳnh Phụ nâng cấp đường giao thông và thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong năm 2022, phong trào thi đua "Tăng cường thu

hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình" cũng được triển khai sâu rộng, tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hăng hái trong thực hiện thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 20 hội nghị, hội thảo, các cuộc làm việc với các đoàn công tác, các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì chương trình "Cà phê doanh nhân", vận hành chính thức trang thông tin điện tử tỉnh Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng zalo. Toàn tỉnh hiện có 46 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích hơn 2.350ha. Các cụm công nghiệp đã thu hút được 462 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 29.000 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện 20.702 tỷ đồng, sử dụng 54.642 lao động. Ông Jin Ning, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding - nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Quý Ninh (Quỳnh Phụ) cho biết: Cụm công nghiệp Quý Ninh có diện tích 75ha được khởi công xây dựng từ tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư trên 280 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục như san lấp, hệ thống đường giao thông và hệ thống cấp thoát nước đã cơ bản được xây dựng hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Chúng tôi hoàn thành phần xây dựng hệ thống xử lý nước thải, sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh. Quá trình đầu tư, chúng tôi nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ nên việc

xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp bảo đảm tiến độ theo yêu cầu. Cụm công nghiệp có tính chất ngành nghề tổng hợp, song chúng tôi ưu tiên thu hút các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề sử dụng công nghệ cao, ít ảnh hưởng đến môi trường.

Theo đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ: Trong năm 2022, Thái Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Phòng, chống dịch Covid-19", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025". Cùng với đó, các phong trào thi đua thường xuyên cũng được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nội dung thi đua tiếp tục tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Nội dung thi đua triển khai thi đua: "Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh", "Dẫn vận khéo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong lĩnh vực phát triển kinh tế có các phong trào thi đua: "Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi", "Thi đua lao động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có các phong trào: "Toàn dân kết hợp xây dựng đời sống văn hóa", "Day tốt, học tốt", "Xây dựng

trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" gắn với các cuộc vận động: "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh có các phong trào: "Thi đua quyết thắng", "Vi an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được triển khai bài bản, có hiệu quả và nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực. Công tác khen thưởng có bước đổi mới, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; khắc phục được tình trạng khen chồng chéo, khen tràn lan, cộng dồn thành tích; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; ưu tiên khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu và các tập thể, cá nhân ở cơ sở. Cụ thể năm 2022 về khen thưởng cấp Nhà nước Thái Bình có 1 mẹ được truy tặng danh hiệu anh hùng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; 20 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, các hạng; 19 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua, 91 tập thể, cá nhân, gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Về khen thưởng thuộc thẩm quyền tỉnh: UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 150 tập thể, 144 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", 224 tập thể được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 2.070 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

MANH CƯỜNG

Đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên

Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm, từ đó đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp vào quá trình phát triển của quê hương.

Để làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức đoàn có thể kể đến là hình thức tuyên truyền trực tuyến qua hệ thống các trang mạng xã hội do đoàn, hội, đội các cấp quản lý. Phát huy lợi thế của hệ thống các fanpage, tổ chức đoàn các cấp đã thiết kế các infographic, xây dựng các trailer, video clip... để tuyên truyền đến ĐVTN, thiếu niên về các nội dung gắn với từng sự kiện. Anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập (Vũ Thư) cho biết: Những bài viết với nội dung ngắn gọn cùng với thiết kế infographic súc tích, rất dễ nhớ. Chưa kể, hiện nay hầu hết ĐVTN đều sử dụng facebook cá nhân, việc đăng lên fanpage những nội dung tuyên truyền

đoạn phạm tội, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng, chống tội phạm; tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm... nhằm tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh sử dụng hệ thống các fanpage để tuyên truyền, các cấp bộ đoàn còn sử dụng để tổ chức các cuộc thi trực tuyến, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, nhiều cuộc thi bằng hình thức trực tuyến đã phát huy vai trò tạo ra sân chơi cho ĐVTN. Tính đến nay, các cấp bộ đoàn, hội, đội đã tổ chức hàng chục cuộc thi trực tuyến qua mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN, thiếu niên tham gia.

Song song với hoạt động tuyên truyền, giáo dục ĐVTN qua mạng xã hội, các cấp bộ

Thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, từ năm 2018 đến nay, trên trang thông tin điện tử, fanpage của tổ chức đoàn, hội, đội các cấp đều duy trì hiệu quả việc tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, phong trào của đoàn, hội, đội các cấp; đăng tải, chia sẻ những thông tin tốt từ các trang báo, trang mạng chính thống. Trong năm 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đăng tải và chia sẻ được gần 2.300 tin và câu chuyện đẹp. Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng phát hiện, tuyên dương và nhân rộng hàng trăm tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, các tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, đạt các giải thưởng cao



Đoàn viên, thanh niên tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường (Tiền Hải).

giúp cho đoàn viên dễ dàng tiếp cận.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thành lập fanpage tuổi trẻ Công an Thái Bình. Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Điểm đặc biệt của fanpage là ở chỗ không chỉ tuyên truyền cho ĐVTN công an mà cho cả người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về các hoạt động tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân; hướng dẫn người dân quy trình thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng công an; cảnh báo thủ

đoàn còn đặc biệt chú trọng giáo dục ĐVTN qua các chương trình, hoạt động cụ thể của đoàn. Trong đó, các hoạt động mang tính giáo dục có thể kể đến là: các chương trình du khảo về nguồn, hành trình tìm về địa chỉ đỏ, nghe nhân chứng kể chuyện lịch sử, "Đến ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"... Em Nguyễn Thu Thảo, sinh viên Trường Đại học Thái Bình cho biết: Mỗi hành trình về nguồn hay tri ân người có công, không chỉ riêng em mà các bạn ĐVTN đều có chung một suy nghĩ, phải bảo vệ nền hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.

trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế góp phần xây dựng hình mẫu để thanh thiếu niên noi theo.

Thành đánh giá của Tỉnh đoàn, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực song công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên của tổ chức đoàn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; tính lan tỏa và sự chuyển biến trong nhận thức chưa được đánh giá một cách cụ thể... Vì vậy, thời gian tới, tổ chức đoàn sẽ đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với thị hiếu của đoàn viên, thanh thiếu niên.

KUÂN PHƯƠNG

Giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết

Công an huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết.

Gióng như nhiều năm trước, càng gần đến tết Nguyên đán, tình hình ANTT, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn xã Đông Hưng càng trở nên phức tạp, vì vậy công việc của lực lượng Công an xã cũng tăng lên. Lực lượng mỏng nhưng Công an xã vẫn bảo đảm vừa giải quyết tốt các công việc tại trụ sở vừa chia thành các tổ công tác thường xuyên tuần tra tất cả các khu dân cư. Đại úy Lê Công Hải, Trưởng Công an xã chia sẻ: Xã Đông Hưng có trên 2km quốc lộ 10 và tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng chạy qua; có nghề truyền thống sản xuất, kinh doanh quần áo mùa đông và làm kính, khách các nơi về lấy hàng rất đông, thêm nữa người dân địa phương đi làm ăn xa nhiều... điều đó tiềm

ẩn nguy cơ mất ANTT, ATGT, đặc biệt là dịp cuối năm. Từ ngày 15/11/2022, Công an xã đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tổ chức ký cam kết với các đơn vị, hộ gia đình bảo đảm ANTT, phòng, chống cháy, nổ; rà soát, gọi hỏi, rà đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiệp vụ ma túy đang cư trú trên địa bàn và yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật. Tổ chức tuần tra, thường xuyên tiến hành giải tỏa giao thông trên quốc lộ 10, tuyến tránh thị trấn Đông Hưng. Hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an xã đã lập 1 hồ sơ đi cai nghiện, 2 hồ sơ quản lý người nghiện; phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã vận động người dân giao nộp 3 dao vũ khí và dao gập; phối

hợp với Công an huyện làm rõ 1 đối tượng tàng trữ súng hơi... Trung tá Quách Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT, các điểm đen về ATGT. Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng dịp tết để hoạt động, các 3 nhóm tội phạm liên quan đến

"tín dụng đen", cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tẩu nạt cờ bạc, ma túy; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm công nghệ cao. Đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tổ chức ký cam kết với 100% hộ dân ven quốc lộ 10, quốc lộ 39 về bảo đảm hành lang ATGT, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", qua đó vận động nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đến nay Công an huyện đã thực hiện đạt cơ bản các chỉ tiêu Công an tỉnh giao của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt. Theo đó, Công an huyện làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu giữ 9 khẩu súng hơi, trên 1.000 viên đạn chì. Bắt, xử lý 1 vụ, 49 đối tượng và khởi tố 2 vụ, 6 bị can tội đánh bạc; khởi tố 1 vụ chứa mại dâm; bắt, khởi tố 8 vụ, 8 bị can, xử phạt 3 vụ, 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Về tội phạm kinh

tế, Công an huyện phát hiện 3 vụ cho vay nặng lãi, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ vật chứng là hàng hóa với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Công an huyện và công an các xã, thị trấn kiểm tra trên 4.000 cơ sở về phòng, chống cháy, nổ, thu giữ 66 bình khí chữa, 5,5kg bình cứu hỏa. Cũng

trong đợt cao điểm, Công an huyện xử phạt trên 300 trường hợp vi phạm về bảo đảm trật tự ATGT. Vì vậy, đến nay tình hình ANTT trên địa bàn được kiểm soát tốt, tội phạm hình sự giảm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Từ nay đến tết Nguyên đán và sau tết, Công an huyện Đông

Hưng tiếp tục thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT; kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng; tiếp tục giữ vững thành tích nhiều năm liên không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa.

THU HIỀN



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hưng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông.